



ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ และ ๕ ปี

TCAS รอบที่ ๒ Quota

“โครงการโควตาสมาชิกยุวชนชาย ยุวชนหญิงของสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา ๒๕๖๘”

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาค และเปิดรับสมัครโควตาสำหรับสมาชิกฝ่ายยุวชนชาย ยุวชนหญิงของสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย และมีความสนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ “โครงการยุวชนชาย ยุวชนหญิงสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา ๒๕๖๘” ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในระบบ TCAS รอบที่ ๒ Quota มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือก

- ๑.๑ เป็นสมาชิกฝ่ายยุวชนชาย ยุวชนหญิงของสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย เท่านั้น
- ๑.๒ เป็นผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ จะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
- ๑.๓ มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
- ๑.๓ เป็นผู้ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- ๑.๔ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เรียนดี แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
- ๑.๕ ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นสูงอื่น ๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
- ๑.๖ ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- ๑.๗ มีผู้ปกครอง หรือ ผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียมนการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
- ๑.๘ ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- ๑.๙ เป็นผู้ไม่มีประวัติในกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ในระดับดีหรือมีประวัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๒. คณะ/สาขาวิชา...

๒. คณะ/สาขาวิชา และจำนวนรับ

สำหรับผู้กำลังศึกษา และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

กลุ่มวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ (จำนวน ๑๑ สาขาวิชา)

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวน รับ
๑	คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี GPA ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ ขึ้นไป - ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่ง แฟ้มสะสมผลงาน ที่รวบรวมผลงานเด่นระดับ ม.๔-๖ : ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก)	๓.๐๐	๓
๒	คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา - ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - ม.๖ แผนการเรียนอื่น ๆ - ม.๖ กศน. - ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาทางพืชศาสตร์ - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป	๒.๕๐ ๒.๗๕ ๓.๒๕ ๓.๐๐	๖
๓	คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ รับผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา - ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง	๒.๕๐ ๓.๒๕	๖
๔	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คำนวณ - ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา - ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่ง แฟ้มสะสมผลงาน ที่รวบรวมผลงานเด่นระดับ ม.๔-๖/ปวช. ๑-๓: ด้านวิทยาศาสตร์ มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก)	๒.๗๕	๓
๕	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์	๒.๒๕	๓
๖	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - ม.๖ แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ	๒.๗๕ ๓.๐๐	๓
๗	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน / กศน.	๒.๒๕	๓

ลำดับ...

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวน รับ
	- GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป		
๘	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา นวัตกรรมวัสดุ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - ม.๖ แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ / กศน. - ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง (ขอให้ผู้สมัครทำการสอบถามไปยังสาขาวิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร ทั้งนี้การอนุมัติให้สมัครได้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) ติดต่อสอบถาม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ใจทอง โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๐๘๖๐ ๐๘๘๗	๒.๒๕ ๒.๕๐ ๒.๕๐	๓
๙	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม - ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง (ขอให้ผู้สมัครทำการสอบถามไปยังสาขาวิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร ทั้งนี้การอนุมัติให้สมัครได้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) ติดต่อสอบถาม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙ ๑๘๕๓ ๗๓๖๒ (จัดการเรียนสอน โดยเรียนรู้ร่วมกับอุตสาหกรรมจริง ตลอด ๔ ปี / เรียนในโรงงานอุตสาหกรรม-หน่วยงานรัฐ และ เอกชน / มีกิจกรรมศึกษาดูงานตลอด ๔ ปี / จัดการเรียนการสอนแบบ Block)	๒.๒๕	๓
๑๐	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ฟิลิกส์ประยุกต์ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม - ปวช. สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เรียนวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ขอให้ผู้สมัครทำการสอบถามไปยังสาขาวิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร ทั้งนี้การอนุมัติให้สมัครได้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) ติดต่อสอบถาม : รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๙๑๓๐ ๑๖๙๙ - ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า เครื่องกล ก่อสร้าง หรือ อิเล็กทรอนิกส์ (พิจารณากำหนดรายวิชาพื้นฐานที่นักศึกษาต้องศึกษาเพิ่มจากผลการศึกษาจากสถาบันเดิม) (มีการจัดการเรียนการสอนเน้นการประยุกต์ใช้งานจริงจากโจทย์ของภาคอุตสาหกรรม เอกชนและภาครัฐ / ได้ออกสหกิจศึกษาหรือฝึกงานในต่างประเทศ / มีกิจกรรมศึกษาดูงานทุกปีทั้งในและต่างประเทศ)	๒.๒๕	๓

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวน รับ
๑๑	<p>คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการภาวะที่เหมาะสมทางอุตสาหกรรม (Industrial Optimisation and Applications)</p> <p>หลักสูตรนานาชาติ ได้ปริญญาตรี ๒ ใบ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ Curtin University, Australia (รับนักศึกษาไทยและต่างชาติ)</p> <p>มหาวิทยาลัยขอนแก่นสิทธิ์ไม่เปิดการเรียนการสอนกรณีผู้สมัครไม่ถึง ๑๐ คนทุกประเภทการสมัคร</p> <p>รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ม.๖ ทุกแผนการเรียน และมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ GPA ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ ขึ้นไป - ม.๖ กศน. - ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ - ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง (ขอให้ผู้สมัครทำการสอบถามไปยังสาขาวิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร ทั้งนี้การอนุมัติให้ผู้สมัครได้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป - ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่งแฟ้มสะสมผลงานที่รวบรวมผลงานเด่นระดับ ม.๔-๖/ปวช. <p>๑-๓ : ด้านกิจกรรม การเรียน การแข่งขันต่าง ๆ มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก)</p> <p>ติดต่อสอบถาม : อาจารย์ ดร.บุรฉกร นันทดิลก โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙ ๑๕๙๙ ๕๒๓๒</p>	<p>๒.๒๕</p> <p>๒.๗๕</p> <p>๒.๗๕</p> <p>๒.๗๕</p>	๓

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (จำนวน ๒ สาขาวิชา)

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวน รับ
๑	<p>คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์</p> <p>รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ม.๖ ทุกแผนการเรียน หรือ กศน. - ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ - ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์ (ขอให้ผู้สมัครทำการสอบถามไปยังสาขาวิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร ทั้งนี้การอนุมัติให้ผู้สมัครได้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป - ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่งแฟ้มสะสมผลงานที่รวบรวมผลงานเด่นระดับ ม.๔-๖/ปวช. <p>๑-๓: ด้านคอมพิวเตอร์ มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก)</p> <p>ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๓๘๙๐/๐ ๕๓๘๗ ๓๘๙๑/๐ ๕๓๘๗ ๓๘๙๒</p>	<p>ปิดรับสมัคร (เปิดรับสมัครรอบที่ ๓)</p>	
๒	<p>คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ม.๖ ทุกแผนการเรียน - ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 	๒.๗๕	๓

ลำดับ...

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวน รับ
	<p>- ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์ (ขอให้ผู้สมัครทำการสอบถามไปยังสาขาวิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร ทั้งนี้การอนุมัติให้สมัครได้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)</p> <p>- ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่งแฟ้มสะสมผลงานที่รวบรวมผลงานเด่นระดับ ม.๔-๖/ปวช. ๑-๓: ด้านคอมพิวเตอร์ มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก)</p>		

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (จำนวน ๔ สาขาวิชา)

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวน รับ
๑	<p>วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (วิชาเอกวิศวกรรมพลังงานทดแทน) รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา</p> <p>- ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์</p> <p>- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>- ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง (ขอให้ผู้สมัครทำการสอบถามไปยังสาขาวิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร ทั้งนี้การอนุมัติให้สมัครได้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)</p> <p>- ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่งแฟ้มสะสมผลงานที่รวบรวมผลงานเด่นระดับ ม.๔-๖/ปวช. ๑-๓: ด้านกิจกรรม การเรียน การแข่งขันต่าง ๆ มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก)</p> <p>ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๕๕๙๐</p>	<p>๒.๒๕</p> <p>๒.๗๕</p> <p>๒.๗๕</p>	๓
๒	<p>วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (วิชาเอกวิศวกรรมนวัตกรรมการจัดการพลังงาน) รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา</p> <p>- ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์</p> <p>- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>- ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง (ขอให้ผู้สมัครทำการสอบถามไปยังสาขาวิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร ทั้งนี้การอนุมัติให้สมัครได้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)</p> <p>- ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่งแฟ้มสะสมผลงานที่รวบรวมผลงานเด่นระดับ ม.๔-๖/ปวช. ๑-๓: ด้านกิจกรรม การเรียน การแข่งขันต่าง ๆ มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก)</p> <p>ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๕๕๙๐</p>	<p>๒.๒๕</p> <p>๒.๗๕</p> <p>๒.๗๕</p>	๓
๓	<p>คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา</p> <p>- ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คำนวณ</p>	๒.๗๕	๓

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวน รับ
	- ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป - ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่ง เพิ่มสะสมผลงาน ที่รวบรวมผลงานเด่นระดับ ม.๔-๖/ปวช.๑-๓ : ด้านกิจกรรม การเรียน การแข่งขันต่าง ๆ มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก)	๓.๐๐	
๔	คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คำนวณ - ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป - ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่ง เพิ่มสะสมผลงาน ที่รวบรวมผลงานเด่นระดับ ม.๔-๖/ปวช.๑-๓ : ด้านกิจกรรม การเรียน การแข่งขันต่าง ๆ มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก)	๒.๗๕ ๓.๐๐	๓

กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ (จำนวน ๓ สาขาวิชา)

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวนรับ
๑	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร ๕ ปี รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - ม.๖ แผนการเรียนเตรียมวิศวกรรม-สถาปัตย์ - ปวช. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา - ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง (ขอให้ผู้สมัครทำการสอบถามไปยังสาขาวิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร ทั้งนี้การอนุมัติให้สมัครได้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) - ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่ง เพิ่มสะสมผลงาน ที่รวบรวมผลงานเด่นระดับ ม.๔-๖/ปวช.๑-๓ : มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก) ประกอบด้วย ๑) ทักษะการเขียนแบบ และวาดเส้น โดยมีผลงานการเขียนภาพทัศนียภาพภายนอก-ใน (Perspective) การเขียนภาพ ๓ มิติ isometrics ภาพฉาย การเขียนภาพลายเส้น ภาพแรเงา การระบายสี เป็นต้น ๒) ทักษะการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ เช่น เทคนิคการนำเสนอของผลงานการออกแบบต่าง ๆ ของผู้สมัคร ๓) ความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมได้แก่ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่าง ๆ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การทำหุ่นจำลอง ผลงาน หรือรางวัลที่ได้รับในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ พร้อมหลักฐานประกอบ ๔) ผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอของผู้สมัคร	ไม่จัดสรรโควตา	

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวนรับ
	<p>*สาขาวิชาขอสงวนสิทธิ์พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานก่อนทำการประกาศผลการคัดเลือก*</p> <p>ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๕๓๖๕ โทรสาร ๐ ๕๓๘๗ ๕๓๕๕ Facebook : www.facebook.com/eduarchmju</p>		
๒	<p>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม</p> <p>สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม หลักสูตร ๕ ปี รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ม.๖ ทุกแผนการเรียน มีผลการเรียนดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ ขึ้นไป ● กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ ขึ้นไป ● กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ ขึ้นไป - ปวช. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา - ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง (ขอให้ผู้สมัครทำการสอบถามไปยังสาขาวิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร ทั้งนี้การอนุมัติให้สมัครได้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) - ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่งแฟ้มสะสมผลงานที่รวบรวมผลงานเด่นระดับ ม.๔-๖/ปวช. ๑-๓ : มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก) ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> ๑) ทักษะการเขียนแบบ และวาดเส้น โดยมีผลงานการเขียนภาพทัศนียภาพภายนอก-ใน (Perspective) การเขียนภาพ ๓ มิติ isometrics ภาพฉาย การเขียนภาพลายเส้น ภาพแรเงา การระบายสี เป็นต้น ๒) ทักษะการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ เช่น เทคนิคการนำเสนอของผลงานการออกแบบต่าง ๆ ของผู้สมัคร ๓) ความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมได้แก่ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่าง ๆ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การทำหุ่นจำลอง ผลงาน หรือรางวัลที่ได้รับในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ พร้อมหลักฐานประกอบ ๔) ผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอของผู้สมัคร <p>*สาขาวิชาขอสงวนสิทธิ์พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานก่อนทำการประกาศผลการคัดเลือก*</p> <p>ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๕๓๖๕ โทรสาร ๐ ๕๓๘๗ ๕๓๕๕ Facebook : www.facebook.com/eduarchmju</p>	ไม่จัดสรรโควตา	

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวนรับ
๓	<p>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตร ๔ ปี) รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ม.๖ ทุกแผนการเรียน - ปวช. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา - ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง (ขอให้ผู้สมัครทำการสอบถามไปยังสาขาวิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร ทั้งนี้การรอนุโลมให้ผู้สมัครได้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) - ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่งแฟ้มสะสมผลงานที่รวบรวมผลงานเด่นระดับ ม.๔-๖/ปวช. ๑-๓ : ด้านศิลปะ และการออกแบบ มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก) - ผู้สมัครทุกคนต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะโทรศัพท์สัมภาษณ์ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. <p>*สาขาวิชาขอสงวนสิทธิ์พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานก่อนทำการประกาศผล การคัดเลือก*</p> <p>ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๕๓๖๕ โทรสาร ๐ ๕๓๘๗ ๕๓๕๕ Facebook : www.facebook.com/educarchmju</p>	ไม่จัดสรรโควตา	

กลุ่มเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรม วนเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร (จำนวน ๑๓ สาขาวิชา)

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวนรับ
๑	<p>คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่ วิชาเอกอารักขาพืช วิชาเอกปฐพีศาสตร์ วิชาเอกเกษตรเคมี วิชาเอก วิทยาการสมุนไพร วิชาเอกทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ วิชาเอกเกษตรอินทรีย์) รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ม.๖ ทุกแผนการเรียน / กศน. - ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรมทุกสาขาวิชา - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป <p>หมายเหตุ ก่อนขึ้นระดับชั้นปีที่ ๓ จะต้องดำเนินการเลือกวิชาเอกตามเกณฑ์ที่ สาขาวิชากำหนดไว้ หรือตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร</p>	๒.๒๕	๖
๒	<p>มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ม.๖ ทุกแผนการเรียน / กศน. - ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรมทุกสาขาวิชา - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป 	๒.๐๐	๑๐

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวนรับ
๓	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จังหวัดชุมพร) สาขาวิชาพืชศาสตร์ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน / กศน. - ปวช. ทุกประเภทวิชา - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป	๒.๐๐	๑๐
๔	คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชสวน รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน / กศน. - ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรมทุกสาขาวิชา - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป	๒.๒๕	๖
๕	คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน - ม.๖ กศน. - ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรมทุกสาขาวิชา	๒.๒๕ ๒.๗๕ ๒.๕๐	๖
๖	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ วิชาเอกการผลิตสุกร วิชาเอกสัตว์ปีก วิชาเอกอาหารสัตว์) รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน / กศน. - ปวช. ทุกประเภทวิชา - ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่งแฟ้มสะสมผลงานที่รวบรวมผลงานเด่นระดับ ม.๔-๖/ปวช. ๑-๓ : ด้าน เกษตรที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ (ถ้าที่บ้านมีฟาร์มหรือเคยฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ให้แสดงหลักฐานเพิ่มเติม) มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก)	ไม่จัดสรรโควตา	
๗	คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน และมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี GPA ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ ขึ้นไป / กศน. - ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สัตวรักษ์ เท่านั้น - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป - ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่งแฟ้มสะสมผลงานที่รวบรวมผลงานเด่นระดับ ม.๔-๖ /ปวช. ๑-๓ : ด้าน กิจกรรม การเรียน การแข่งขันต่าง ๆ (หากได้รับการฝึกงานด้านการรักษาสัตว์ให้แสดงหลักฐานเพิ่มเติม) มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก) - ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่ง บทความ โดยการพิมพ์ข้อความ ๑ หน้ากระดาษ A๔ หัวข้อ “เป้าหมายในการเรียนสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ กับการประกอบอาชีพในอนาคต” - ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่ง ผลการตรวจร่างกาย ตามแบบฟอร์มที่คณะกำหนด (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากระบบรับสมัคร >> เมนูโครงการที่เปิดรับสมัคร)	ไม่จัดสรรโควตา	

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวนรับ
๘	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร์ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร์) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน - ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรมทุกสาขาวิชา - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป	๒.๐๐	๑๐
๙	คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน - ปวช. ทุกประเภทวิชา	๒.๒๕	๓
๑๐	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จังหวัดชุมพร) สาขาวิชานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน / กศน. - ปวช. ทุกประเภทวิชา - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป	๒.๐๐	๑๐
๑๑	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร์ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร์) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ - ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่ง แฟ้มสะสมผลงาน ที่รวบรวมผลงานเด่นระดับ ม.๔-๖ : ด้านเกษตรป่าไม้ มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก)	๒.๐๐	๑๐
๑๒	โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร์ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร์) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน / กศน. - ปวช. ทุกประเภทวิชา - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป	๒.๐๐	๑๐
๑๓	โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร์ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร์) สาขาวิชาการป่าไม้ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน / กศน. - ปวช. ทุกประเภทวิชา - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป	๒.๐๐	๑๐

กลุ่มบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี และเศรษฐศาสตร์ (จำนวน ๑๓ สาขาวิชา)

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวนรับ
๑	คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการจัดการ) รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน / กศน.	ปิดรับสมัคร (เปิดรับสมัครรอบที่ ๓)	
๒	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จังหวัดชุมพร) สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน / กศน. - ปวช. ทุกประเภทวิชา - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป	๒.๐๐	๑๐
๓	คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกนวัตกรรมการตลาดและการตลาดดิจิทัล) รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน / กศน. - ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่งแฟ้มสะสมผลงานที่รวบรวมผลงานเด่นระดับ ม.๔-๖ : ด้านกิจกรรม การเรียน การแข่งขันต่าง ๆ มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก)	ปิดรับสมัคร (เปิดรับสมัครรอบที่ ๓)	
๔	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน / กศน. - ปวช. ทุกประเภทวิชา - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป	๒.๐๐	๑๐
๕	คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการบริหารการเงินและการลงทุน) รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คำนวณ	ไม่จัดสรรโควตา	
๖	คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คำนวณ - ม.๖ แผนการเรียนอื่น ๆ - ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่งแฟ้มสะสมผลงานที่รวบรวมผลงานเด่นระดับ ม.๔-๖ : ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก)	ไม่จัดสรรโควตา	
๗	คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน - ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่งแฟ้มสะสมผลงานที่รวบรวมผลงานเด่นระดับ ม.๔-๖ : ด้านกิจกรรม การเรียน การแข่งขันต่าง ๆ มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก)	ปิดรับสมัคร (เปิดรับสมัครรอบที่ ๓)	

ลำดับ...

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวนรับ
๘	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชาการบัญชี รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน / กศน. - ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ	๒.๐๐	๑๐
๙	คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน - ปวช. ทุกประเภทวิชา	ไม่จัดสรรโควตา	
๑๐	คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับผู้กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน / กศน. - ปวช. ทุกประเภทวิชา - ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่งแฟ้มสะสมผลงานที่รวบรวมผลงานเด่นระดับ ม.๔-๖/ปวช. ๑-๓ : ด้านกิจกรรม การเรียน การแข่งขันต่าง ๆ มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก)	๒.๕๐	๓
๑๑	คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คำนวณ - ม.๖ แผนการเรียนศิลป์-อื่น ๆ / กศน. - ปวช. ทุกประเภทวิชา	๒.๕๐ ๒.๗๕ ๒.๗๕	๓
๑๒	คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน - ปวช. ทุกประเภทวิชา	๒.๕๐	๓
๑๓	คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (หลักสูตร ๒ ภาษา : ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ / ศิลป์-คำนวณ และมีผลการเรียน <ul style="list-style-type: none"> ● กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ GPA ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ ขึ้นไป และ ● กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ GPA ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ ขึ้นไป - ผู้สมัครทุกคนต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะโทรศัพท์สัมภาษณ์ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ติดต่อสอบถามสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ : ๐๕๓ ๘๗๕ ๓๕๕	๓.๐๐	๓

กลุ่มการท่องเที่ยวและโรงแรม (จำนวน ๕ สาขาวิชา)

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวนรับ
๑	คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน	ปิดรับสมัคร (เปิดรับสมัครรอบที่ ๓)	

ลำดับ...

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวนรับ
๒	คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตร ๒ ภาษา : ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน และผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ GPA ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ ขึ้นไป - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป		ปีรับสมัคร (เปิดรับสมัครรอบที่ ๓)
๓	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน / กศน. - ปวช. ทุกประเภทวิชา - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป	๒.๐๐	๑๐
๔	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จังหวัดชุมพร) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน / กศน. - ปวช. ทุกประเภทวิชา	๒.๐๐	๑๐
๕	วิทยาลัยนานาชาติ โครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ หลักสูตร Educational Cooperation Program (ECP.) (เรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ ๑ ปี และ Vanung University ๓ ปี หรือ Guangxi University of Foreign Languages ๓ ปี) รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน / กศน. - ปวช. ทุกประเภทวิชา - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป - ค่าฝึกอบรม (เหมาจ่าย) ภาคการศึกษาละ ๑,๐๗๕ USD หรือ ๓๗,๐๐๐ บาท ** - ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่งบทความโดยการพิมพ์ข้อความ ๑ หน้ากระดาษ A๔ หัวข้อ “เหตุผลที่อยากเรียนหลักสูตรนี้”	๒.๕๐	๕

กลุ่มนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (จำนวน ๑๐ สาขาวิชา)

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวนรับ
๑	คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน - ปวช. สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาการออกแบบและมัลติมีเดีย	๒.๗๕	๓

ลำดับ...

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวนรับ
	<p>- ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง (ขอให้ผู้สมัครทำการสอบถามไปยังสาขาวิชาก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร ทั้งนี้การอนุโลมให้สมัครได้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)</p> <p>- ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่งแฟ้มสะสมผลงานที่รวบรวมผลงานเด่นระดับ ม.๔-๖/ปวช. ๑-๓ : ด้านการผลิตสื่อ การออกแบบ การแสดง การสื่อสาร หรือกิจกรรมอื่น ๆ มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก)</p> <p>ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๕๒๐๐</p>		
๒	<p>คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ</p> <p>รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา</p> <p>- ม.๖ ทุกแผนการเรียน และมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ GPA ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ขึ้นไป</p> <p>- ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่งแฟ้มสะสมผลงานที่รวบรวมผลงานเด่นระดับ ม.๔-๖ : ด้านภาษาอังกฤษ, ผลสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้มาตรฐานสากล เท่านั้น มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก)</p>	ไม่จัดสรรโควตา	
๓	<p>คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมสังคม</p> <p>รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา</p> <p>- ม.๖ ทุกแผนการเรียน / กศน.</p> <p>- ปวช. ทุกประเภทวิชา</p> <p>- ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่งแฟ้มสะสมผลงานที่รวบรวมผลงานเด่นระดับ ม.๔-๖/ปวช. ๑-๓ : ด้านการทำงานเพื่อสังคม งานจิตอาสา การมีส่วนร่วมกับองค์กรเพื่อสังคม การอบรมด้านสังคม มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก)</p>	ไม่จัดสรรโควตา	
๔	<p>คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (วิชาเอกสื่อสารดิจิทัลและมัลติมีเดีย)</p> <p>รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา</p> <p>- ม.๖ ทุกแผนการเรียน / กศน.</p> <p>- ปวช. ประเภทสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ</p> <p>- GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป</p> <p>- ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่งแฟ้มสะสมผลงานที่รวบรวมผลงานเด่นระดับ ม.๔-๖/ปวช. ๑-๓ : ด้านการสื่อสารดิจิทัล การผลิตสื่อดิจิทัล มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก)</p>	๒.๒๕	๖
๕	<p>คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (วิชาเอกเทคโนโลยีสื่อเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์)</p> <p>รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา</p> <p>- ม.๖ ทุกแผนการเรียน / กศน.</p> <p>- ปวช. ประเภทสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ</p> <p>- GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป</p>	๒.๒๕	๖

ลำดับ	คณะ/สาขาวิชา	GPAX. ไม่ต่ำกว่า	จำนวนรับ
	- ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่ง แฟ้มสะสมผลงาน ที่รวบรวมผลงานเด่นระดับ ม.๔-๖/ปวช. ๑-๓ : ด้านการสื่อสารดิจิทัล การผลิตสื่อดิจิทัล มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก)		
๖	วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชา รัฐศาสตร์ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน - ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่ง แฟ้มสะสมผลงาน ที่รวบรวมผลงานเด่นระดับ ม.๔-๖ : ด้านกิจกรรม การเรียน การแข่งขันต่าง ๆ มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก) - ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่ง ข้อสอบวัดความรู้เบื้องต้น (ดาวน์โหลดข้อสอบวัดความรู้ เบื้องต้นจากระบบรับสมัคร)	๒.๗๕	๓
๗	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชา รัฐศาสตร์ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน / กศน. - ปวช. ทุกประเภทวิชา - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป	๒.๐๐	๑๐
๘	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (จังหวัดชุมพร) รัฐศาสตร์ รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน / กศน. - ปวช. ทุกประเภทวิชา	๒.๐๐	๑๐
๙	วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ - ม.๖ ทุกแผนการเรียน - ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่ง แฟ้มสะสมผลงาน ที่รวบรวมผลงานเด่นระดับ ม.๔-๖ : ด้าน กิจกรรม การเรียน การแข่งขันต่าง ๆ มีจำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า (รวมปก) ในรูปแบบไฟล์ PDF - ผู้สมัครทุกคนต้องจัดส่ง ข้อสอบวัดความรู้เบื้องต้น (ดาวน์โหลดข้อสอบวัดความรู้ เบื้องต้นจากระบบรับสมัคร)	๒.๗๕	๓
๑๐	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดแพร่) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการชุมชน รับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา - ม.๖ ทุกแผนการเรียน / กศน. - ปวช. ทุกประเภทวิชา - GED Ready ๑๕๕ คะแนนขึ้นไป หรือ GED ทั่วไป ๑๔๕ คะแนนขึ้นไป	๒.๐๐	๑๐

๓. การสมัคร

๓.๑ การสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

๓.๑.๑ สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ admissions.mju.ac.th ในระหว่างวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๐๐ น.

๓.๑.๒ ศึกษาขั้นตอนการสมัครโดยคลิกที่เมนู “ขั้นตอนการสมัคร”

๓.๑.๓ เลือกสมัครได้ ๑ โครงการ ๑ สาขา เท่านั้น

๓.๑.๔ ผู้สมัครทุกคน...

๓.๑.๔ ผู้สมัครทุกคนจะต้องลงทะเบียนใช้งานและยืนยันตัวตนในระบบ TCAS๖๘ student.mycas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียน (หากลงทะเบียนแล้วไม่ต้องลงซ้ำ)

๓.๒ การชำระเงินค่าสมัคร จำนวน ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ (ตรวจสอบสถานะการรับชำระเงินดังกล่าว ได้ในวันถัดไปเวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป (ไม่นับวันหยุด))

๓.๒.๑ เข้าสู่ระบบที่ admissions.mju.ac.th

๓.๒.๒ เลือกเมนูตรวจสอบสถานะการสมัคร >> กรอกเลขบัตรประชาชน

๓.๒.๓ เลือกปุ่มชำระค่าสมัคร >> เลือกการชำระเงิน ๒ ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ ๑ ชำระเงินผ่านระบบ QR Payment โดยสแกนผ่าน Mobile Banking Application ได้ทุกธนาคาร (ไม่มีค่าบริการ)

ช่องทางที่ ๒ ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามเวลาทำการของธนาคาร

กรณียกเลิกการสมัคร เพื่อทำการปรับเปลี่ยนประเภทการสมัคร/สาขาวิชา ชำระเงินผิดบัญชี สมัครผิดหลักสูตร ชำระเงินซ้ำซ้อน หรือคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัคร และผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าสมัครใหม่ทุกกรณี

๓.๓ การจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัคร

๓.๓.๑ หลังจากชำระค่าสมัครแล้ว วันถัดไปให้ผู้สมัครทุกคนจัดเรียงเอกสารที่ใช้ยื่นในการสมัครดังต่อไปนี้

- ใบสมัคร จากระบบของมหาวิทยาลัย (ติดรูปถ่าย ๑")
 - สำเนา-บัตรประจำตัวประชาชน
 - สำเนา-ใบแสดงผลการศึกษา ระดับ ม.๖ หรือ ปวช. จำนวน ๕ ภาคการศึกษา
- ผู้สมัครจัดส่งเอกสารบางสาขาวิชา (รายละเอียดศึกษาจากตารางคุณสมบัติในข้อ ๒)
- ข้อสอบวัดความรู้เบื้องต้น (หัวข้อตามที่วิทยาลัยบริหารศาสตร์กำหนด)
 - แฟ้มสะสมผลงาน (ตามที่สาขาวิชา/คณะกำหนด)

เอกสารฉบับสำเนาให้จัดเตรียมเอกสารดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ : ถ่ายสำเนาเอกสาร

ขั้นตอนที่ ๒ : ลงลายมือชื่อด้วยปากกาถูลูกกลิ้งเพื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ด้วยลายมือ) และเขียนขีดคล่อมข้อความ “ใช้สำหรับสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เท่านั้น” (กรณีมีหลายหน้าให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

๓.๓.๒ นำใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร จัดส่งให้สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

จัดส่งไปที่...

จัดส่งไปที่

สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
๑๐๒/๒๗ ถ.ติวานนท์ อ.ปากเกร็ด
ต.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

คุณนาวิ เงินเจริญ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) ๑๐๒/๒๗ ถนน ติวานนท์ อ.ปากเกร็ด
ต.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๙๖๒ ๕๗๗๗ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

๓.๓.๓ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) ทำการตรวจสอบคุณสมบัติความถูกต้องตามเกณฑ์ที่ประกาศรับสมัครกำหนด พิจารณาออกหนังสือรับรองให้กับผู้สมัคร และรวบรวมเอกสารการสมัครทั้งหมด จัดส่งให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อประกาศผลต่อไป ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

จัดส่งไปที่

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ชั้น ๑ อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๖๓ หมู่ที่ ๔ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๙๐
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖ ๕๙๕๙ ๒๔๗๗

หมายเหตุ หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการพิจารณาการสมัครเป็นเท็จ หรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัคร ชำระเงินค่าสมัคร หรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม อีกทั้งยังอาจจะถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย

๓.๔ ตรวจสอบความถูกต้องสถานะการสมัคร แก้ไขข้อมูลการสมัคร การชำระเงิน และการรับใบสมัคร

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบความถูกต้อง สถานะการสมัคร แก้ไขข้อมูลการสมัคร การชำระเงิน และการรับใบสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ admissions.mju.ac.th (และตรวจสอบการจัดส่งเอกสารได้หลังจากทำการจัดส่งไปรษณีย์ ๗ วันทำการ)

๔. เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสิน

- ๔.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้
- ๔.๒ แผนการเรียน และผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
- ๔.๓ ข้อสอบวัดความรู้เบื้องต้น (ตามที่วิทยาลัยบริหารศาสตร์กำหนด)
- ๔.๔ บทความ หรือแฟ้มสะสมผลงาน (หัวข้อที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)
- ๔.๕ การตัดสินผลของคณะกรรมการสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ถือเป็นที่สุด

๕. การประกาศผล และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

๕.๑ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

๕.๑.๑ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก (ขั้นต้น) ที่ admissions.mju.ac.th
ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๕.๑.๒ ที่ประชุมอธิการบดี...

๕.๑.๒ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก (อย่างเป็นทางการ) ที่ student.mycas.com ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๕.๒ การยืนยันสิทธิ์ การไม่ใช้สิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ (เปิดระบบเวลา ๐๙.๐๐ น. ปิดระบบ ๒๓.๕๙ น.)
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนบริหารจัดการสิทธิ์ผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๘ (TCAS) ที่ <https://student.mycas.com>

๕.๒.๑ การยืนยันสิทธิ์ ผู้ผ่านการคัดเลือกมีความประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ให้เลือก “ยืนยันสิทธิ์” ในระบบ TCAS ในระหว่างวันที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๕.๒.๒ การไม่ใช้สิทธิ์ ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้เลือก
“ไม่ใช้สิทธิ์” ในระบบ TCAS ในระหว่างวันที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘

หากไม่กด “ยืนยันสิทธิ์” หรือ “ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ผ่านการ
คัดเลือกไม่ต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถสมัครคัดเลือกในรอบต่อไปได้

๕.๒.๓ การสละสิทธิ์ ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบเรียบร้อยแล้ว แต่มีความ
ประสงค์ จะขอยกเลิกการยืนยันสิทธิ์เพื่อสมัครรอบต่อไป ให้เลือก “สละสิทธิ์” ในระบบ TCAS ในวันที่
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ (สละสิทธิ์ได้ ๑ ครั้งจะไม่สามารถ สมัครรอบต่อไปในระบบ TCAS และจะขอใช้สิทธิ์
เข้าศึกษาภายหลังไม่ได้)

๕.๓ การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

๕.๓.๑ หลังจากยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS แล้วผู้ผ่านการคัดเลือกให้ชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ admissions.mju.ac.th >> เมนูตรวจสอบสถานะการสมัคร >> กรอกเลขบัตร
ประชาชน >> เลือกปุ่มชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

โดยแบ่งชำระเป็น ๒ ส่วนดังนี้

ส่วนที่ ๑ : จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในระหว่างวันที่ ๖ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ : ส่วนที่เหลือ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาหักออก ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน
ที่เหลือ) ชำระ ๗-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ที่ reg.mju.ac.th >> เมนูเข้าสู่ระบบ >> ผลการลงทะเบียน
เลือกการชำระเงิน ๒ ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ ๑ ชำระเงินผ่านระบบ QR Payment โดยสแกนผ่าน Mobile Banking
Application ได้ทุกธนาคาร (ไม่มีค่าบริการ)

ช่องทางที่ ๒ ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
ตามเวลาทำการของธนาคาร

ช่องทางที่ ๓ ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามอัตรา
ที่ผู้ให้บริการบัตรเครดิตกำหนด (โปรดสอบถามค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตจากผู้ให้บริการ)

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย อยู่ระหว่างจำนวน ๑๓,๐๐๐ - ๒๔,๕๐๐ บาท
(อัตราค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่นักศึกษาสมัครเรียน) ไม่ต้องจัดส่งหลักฐานการชำระเงิน สามารถ
ตรวจสอบสถานะการรับชำระเงินดังกล่าว ได้ในวันถัดไปเวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป (ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์)

๕.๓.๒ ผู้ผ่าน...

๕.๓.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ทุกประเภทการเข้าศึกษาต่อ) ที่ได้ทำการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถไปสมัครสาขาวิชาอื่น ๆ ในรอบถัดไปได้ เว้นแต่ไปทำการลงทะเบียนค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

๕.๓.๓ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อชำระแล้วจะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นชำระไว้เกินอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

๕.๔ อัตราค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘

ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี) ได้ที่ admissions.mju.ac.th

๕.๕ การตัดสิทธิ์ การลงทะเบียน และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกประเภท

๕.๕.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่สำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ให้ถือว่าถูกตัดสิทธิ์

๕.๕.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระหว่างวันที่ ๖-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถือว่าลงทะเบียน

๕.๕.๓ ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่รายงานตัว (ผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์) ในระหว่างวันที่ ๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ถือว่าลงทะเบียน

๕.๕.๔ ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่นำส่งใบแสดงผลการเรียนฉบับจบการศึกษาในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่ดำเนินการออกรหัสนักศึกษาให้ และสงวนสิทธิ์ไม่ทำการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ

๕.๕.๕ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกมีการปลอมแปลงเอกสารในการคัดเลือก หรือการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาจะถูกเพิกถอนสิทธิ์การเป็นนักศึกษา และดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป

๖. การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

๖.๑ การรับกำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดาวน์โหลดคู่มือรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ และดาวน์โหลดกำหนดการการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้ที่ admissions.mju.ac.th เป็นต้นไป

๖.๒ การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ผ่านระบบออนไลน์)

นักศึกษาใหม่ทุกคนเมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วให้รายงานตัว (ผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ที่ admissions.mju.ac.th เปิดระบบในระหว่างวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ปิดระบบ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยส่งพิมพ์เอกสารรายงานตัวทั้งหมดไว้ (ยังไม่ต้องจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ใด ๆ ไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

นักศึกษาใหม่...

นักศึกษาใหม่ต้องตรวจสอบสถานะการอัปโหลดไฟล์เอกสารที่ admissions.mju.ac.th หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมจะมีข้อความแจ้งเตือนที่ระบบรายงานตัว นักศึกษาใหม่ต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๐๐ หากไม่ดำเนินการแก้ไขหรืออัปโหลดไฟล์ให้ถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่ดำเนินการออกรหัสนักศึกษาให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

๗. การตรวจร่างกาย

นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ผลการตรวจก่อนเปิดภาคการศึกษา) โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไปที่ admissions.mju.ac.th ติดต่อสอบถาม : ในระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

สถานที่ยื่นผลการตรวจร่างกาย

เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ : ยื่นที่ห้องงานอนามัยและพยาบาล ชั้น ๑ อาคารอำนวย สุข ภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๓๐๗๔, ๐ ๕๓๘๗ ๓๐๗๕

เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดแพร่ : ยื่นเอกสารผลการตรวจร่างกาย ในวันรายงานตัวเข้าหอพัก หอพักนักศึกษาหญิง ติดต่อสอบถาม : คุณธนันท์ธิดา สะปู โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖ ๕๑๙๒ ๘๙๒๔

เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดชุมพร : ยื่นเอกสารผลการตรวจร่างกาย ในวันรายงานตัวเข้าหอพัก หอประชุมใหญ่ ชั้น ๑ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ติดต่อสอบถาม : คุณศุจินธร รัตนิพนธ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖ ๑๑๗๓ ๕๖๖๙

๘. การรายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัย

๘.๑ เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ :

๘.๑.๑ นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องแจ้งความประสงค์เข้าพัก หรือไม่พักหอในมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ ๖-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ที่ admissions.mju.ac.th >> เมนูตรวจสอบสถานะการสมัคร

๘.๑.๒ นักศึกษาใหม่เมื่อแจ้งความประสงค์เข้าพักหอในมหาวิทยาลัยให้ตรวจสอบรายละเอียดห้อง ชื่อหอพัก วันรายงานตัวเข้าหอพัก ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไปที่ admissions.mju.ac.th >> เมนูตรวจสอบสถานะการสมัคร

๘.๑.๓ รายงานตัวเข้าหอพัก ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ (วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาละ ๓,๓๐๐ - ๓,๘๐๐ บาท โดยให้ชำระหลังจากเปิดภาคเรียน ที่ reg.mju.ac.th >> เมนูเข้าสู่ระบบ >> ผลการลงทะเบียน

ติดต่อสอบถาม: เพจเฟซบุ๊ก [หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่](https://www.facebook.com/mju.ac.th) หรือโทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๓๐๘๕

๘.๒ เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดแพร่: นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อเข้าหอพัก นักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (ยกเว้นนักศึกษาภาคพิเศษไม่ต้องเข้าพักอาศัย) ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ (วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพัก และผู้ร่วมพักอาศัย ติดต่อสอบถาม :

หอพักชาย...

หอพักชาย: ว่าที่ร้อยโท พีระสันต์ กระจ่างทอง โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๙๐๓๔ ๕๕๔๐
หอพักหญิง: คุณอุทุมพร แสงสร้อย โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๖๔๙๘ ๓๕๖๓
มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาละ ๓,๗๐๐ บาท โดยให้ชำระ
หลังจากเปิดภาคเรียน ที่ reg.mju.ac.th >> เมนูเข้าสู่ระบบ >> ผลการลงทะเบียน

๘.๓ เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดชุมพร: นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องรายงานตัวเพื่อเข้าหอพัก
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (ยกเว้นนักศึกษาภาคพิเศษไม่ต้องเข้าพักอาศัย) ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๖๘ (วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพัก และผู้ร่วมพักอาศัย

ติดต่อสอบถาม : คุณसानิตย์ แป้นเหลือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๗๔๖๕ ๗๕๕๕

มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท โดยให้ชำระ
หลังจากเปิดภาคเรียน ที่ reg.mju.ac.th >> เมนูเข้าสู่ระบบ >> ผลการลงทะเบียน

๙. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘

นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้
และกิจกรรมพิธีมอบสัญลักษณ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน
๒๕๖๘ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (กำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) และชำระค่าธรรมเนียมการ
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไม่เกินคนละ ๕๕๐ บาท โดยชำระหลังจากเปิดภาคเรียน ที่ reg.mju.ac.th >>
เมนูเข้าสู่ระบบ >> ผลการลงทะเบียน

๑๐. การแต่งกายของนักศึกษาใหม่

นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องแต่งกายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๒ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๓๐๗๒ หรือเพจเฟซบุ๊ก : [งานวินัยและพัฒนานักศึกษา](https://www.facebook.com/mju.ac.th)
[มหาวิทยาลัยแม่โจ้](https://www.facebook.com/mju.ac.th)

๑๑. การจัดการเรียนการสอน และการเปิดภาคการศึกษา

มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
(มหาวิทยาลัยจะทำการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ ให้นักศึกษาใหม่ทุกคน) ตรวจสอบรหัสนักศึกษา
ผลการลงทะเบียนเรียน และตารางเรียน ได้ที่ reg.mju.ac.th ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้



สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย
SOKA GAKKAI THAILAND
E-mail : sokathailand@sgt.or.th



สาขาเชียงใหม่
105 หมู่ 7 ต.ต้นเปา
อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทร. 0-5333-9671-2



สาขาอุดรธานี
154 หมู่ 4 ถ.อุดร-สกลนคร
ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4211-1791



สาขาลำปาง
27 ถ.ราชฤทธิ์วัฒนา ต.เวียงเหนือ
อ.เมือง จ.ลำปาง 52100



สาขานครราชสีมา
678 หมู่ 10 ต.โคกสูง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
โทร. 0-4400-0442

สำนักงานใหญ่
102/27 ถ.ติวานนท์
ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2962-5777



สาขาตะวันออก
3/99 หมู่ 6 ถ.เฉลิมพระเกียรติ
(พญาสาย 3) ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-3819-7831-2

สาขารenburg
192/1 ถ.มโหสถรรีย์
แขวงนาคโคโล เขตเรนบุรี
กทม. 10600
โทร. 0-2877-8166



สาขาชุมพร
243 หมู่ 9 ซอยเมืองชุมพร 8
ต.ตากแดด อ.เมือง
จ.ชุมพร 86000
โทร. 0-7761-3637-8

ศูนย์ฝึกอบรมสันติภาพเอเชีย
แห่งสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย
111 หมู่ 6 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

สาขาหาดใหญ่
88/8 หมู่ 5 ถ.สันติภาพ
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7421-6553-4



สาขาสุโขทัย-ลก
71 ถนนทรายทอง 4 ซอย 1
ต.สุโขทัย-ลก อ.สุโขทัย-ลก
จ.นราธิวาส 96120